

**ถือ** เป็นภาวะวิกฤติของป่าไม้ไทยอีกครั้ง หลังจากทีทุกภาคส่วนพยายามจะช่วย เหลือ ดูแล รักษาผืนป่าให้อยู่คู่กับประเทศไปสู่ รุ่นลูกหลานในอนาคต แต่ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีป่าไม้มหาศาลกลับพบสภาพป่าที่ถูกทำลาย ไปอย่างต่อเนื่องจากฝีมือนายทุนและชาวบ้าน จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่พื้นที่ป่าถูก บุกรุกทำลายมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ ป่าสงวนฯ 6.5 ล้านไร่ วันนี้ป่าเหลือเพียง 4.4 ล้านไร่ ถูกทำลายไปแล้ว 2.1 ล้านไร่ และหก นับรวมในพื้นที่ทั้ง 8 ลุ่มน้ำภาคเหนือประกอบ ด้วย ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก ทั้งหมด 78 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ 31 ล้าน ไร่ หรือประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ถูกบุกรุกไปแล้ว เฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำประมาณ 3.7 ล้านไร่ หรือ 11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

นายวิเชษฐ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า สิ่ง สำคัญที่ได้มอบเป็นนโยบายตั้งแต่แรกคือการใช้ ภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัยตรวจสอบการบุกรุก พื้นที่ป่าปีต่อปี เพื่อให้เข้าไปดำเนินการแก้ปัญหา ได้ทัน่วงที ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำแม่ กลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จากตัวเลขที่ รายงานพบว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทั้งสองแห่ง ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมากคิดเป็นเนื้อที่ ประมาณ 300,000 ไร่

สิ่งที่ตามมาคือการทำให้เกิดอุทกภัย มากขึ้น หนักขึ้น แรงแขึ้น ดินโคลนถล่มมากขึ้น

อีกทั้งภัยแล้ง ไฟป่า และการปนเปื้อนจากการ ใช้สารเคมีบนพื้นที่ต้นน้ำ โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วัดร นายกรัฐมนตรี กำชับให้กระทรวงทำแผน บูรณาการในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง ในเรื่องของการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูด้วย

อุทยานฯ เปิดเผยว่า ตามที่นายวิเชษฐ ให้ข้อมูล เรื่องใบไม้ซบน้ำได้ 7 เท่าทำให้สามารถลดความ แรงแรงของน้ำได้นั้น ทางนักวิชาการ ได้ดำเนินการ วิจัยมาโดยตลอด ในแง่ของชาวบ้านอยู่กับพื้นที่ รับรู้ได้คืออยู่แล้วว่า การที่เขามีต้นไม้มิป่าอยู่เวลา



ทั้งนี้ระหว่างทำแผนนั้นก็จะมีการดำเนินงานใน ส่วนอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ทั้งการคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำ แล้วจัดหาพื้นที่ทำกินที่เหมาะสมทดแทน การ หยุดยั้งการลักลอบการค้าผลผลิตจากป่า การ แก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ด้วยการจัดทำแนวเขต พื้นที่ป่าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มีฝนตกลงมาต้นไม้อาจสามารถที่จะดูดซับน้ำได้ โดยเฉพาะระบบรากและระบบของดินต่าง ๆ ดูด ซบอยู่แล้ว ใบไม้ที่ตกรสะสมอยู่แล้วก็เป็นอีก ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้แนวป่าเองก็สามารถเป็น เขื่อน

ตอนนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาของเราไม่ได้ เกิดเฉพาะในเรื่องของประชาชนที่เข้าไปบุกรุก

นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรม

แต่เป็นภัยพิบัติหรือสภาพธรรมชาติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เราพบว่าสถิติการเกิดฝนตกในแต่ละวันแต่ละจุดมีปริมาณมาก และยิ่งถ้าสภาพพื้นที่ซึ่งควรจะต้องเป็นแหล่งดูดซับ ก็กักเก็บน้ำไม่มีต้นไม้มันไม่มีป่ามาช่วยดูดซับน้ำ มันก็จะทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งเกิดทุกพื้นที่ ดังนั้นจากนี้ไปเราต้องช่วยกันณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า

อีกประการหนึ่งถ้าเรามีการจัดระบบที่ดีระหว่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กับการนำพื้นที่บางส่วนกลับมาฟื้นฟูด้วย เพราะป่าไม่ใช่เพียงแค่เป็นแหล่งต้นน้ำ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า แต่จริง ๆ แล้วเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์เราทุกคน เป็นแหล่งยารักษาโรค เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจะต้องหวงแหนเอาไว้

ในส่วนของกรมอุทยานฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ มีภาพถ่ายทางอากาศมาตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าเพื่อที่จะได้มีการรับทราบรับรู้เกี่ยวกับในพื้นที่ป่าว่าในวันนี้ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร นอกจากนี้เรายังได้มีการตรวจติดตาม และนำเอาพื้นที่ป่าคืนด้วย และปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการลักลอบตัดไม้พะยุง และการลักลอบค้าสัตว์ป่า ในส่วนนี้ก็จะได้มีการจัดทำแผนยุทธการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกันและร่วมกันดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนต่อไปในอนาคต.